



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง งานวิจัย โทร. ๓๗๔๑

ที่ อว ๐๖๐๕.๑๙/ ๐๖๓๒

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัย

เรียน หัวหน้าโครงการวิจัย และนิสิตผู้ร่วมทุนระดับบัณฑิตศึกษา

อ้างอิงหนังสือที่ อว ๐๖๐๕.๑(๙)/๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงขอแจ้งประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ พร้อมจรรยาบรรณนักวิจัยให้ทราบทั่วกัน

ในการนี้ จึงขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการทำสัญญารับทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยสามารถ Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฑา วิชาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
จากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ตามทีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดังกล่าว และหลักเกณฑ์การให้ทุนการส่งเสริมวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย	งบประมาณ (บาท)
๑.	การปฏิบัติหน้าที่งานจราจร: ศึกษากรณีสถานีตำรวจอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ผศ.ดร.วนิดา พรหมหล้า (ที่ปรึกษา) น.ส.สุพัตตรา วันตุ้ม (นิสิตป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนาวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๙,๐๐๐
๒.	การบริหารตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม ๗ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ผศ.ดร.วนิดา พรหมหล้า (ที่ปรึกษา) นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ (นิสิตป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนาวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๙,๐๐๐
๓.	รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ผศ.ดร.จรัสศักดิ์ โภกาวิน (ที่ปรึกษา) น.ส.แสงทิพย์ เสือเสนา (นิสิตป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนาวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๙,๐๐๐

๒. ให้ทุกโครงการวิจัยสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs>

หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ได้รับหลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และร่างบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (manuscript) ที่ส่งไปยังวารสารแล้ว ภายในที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ได้รับหลังจากเมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม CD จำนวน ๑ แผ่น และผู้รับทุนได้ส่งเอกสารหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted Letter) เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI๒ ขึ้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามยอมรับ และผลงานอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๑) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สังกัดวิทยาลัย ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๒๙,๐๐๐ บาท/คน สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ จำนวน ๑ บทความ

๔. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใด ๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

๕. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

๖. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานตามข้อ ๓. หากผู้ใดไม่สามารถจัดส่งผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในทุกส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่วิทยาลัยการปกครอง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณดา วิลาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม